

ดวงออนไลน์ (6 ธันวาคม 2556)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่เหมาะสมในการออกบวช

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน สัปดาหนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “คนลุ่มน้ำตาปี” เกิดวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2508 แต่เวลาเกิดของคุณไม่แน่นอน คุณบอกว่า เวลาประมาณ 13 น.เศษ ผมจึงเลือกที่จะใช้เวลาประมาณ 13.15 น. จึงอาจจะมีความผิดพลาดได้มากที่สุดทีเดียว เกิดที่สุราษฎร์ธานี เพศชาย

ดวงชะตาของคุณ”คนลุ่มน้ำตาปี” ถือว่ามีทั้งจุดดีและจุดด้อยหลายประการ ที่เห็นได้ชัดก็คือ คุณมีดวงที่เอื้อต่อการไปอยู่ต่างประเทศ ทำงานที่ต้องติดต่อต่างประเทศ หรือ ออกบวช

คุณเป็นคนที่มีความขบขันโดย มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับตัวเองนัก และอาจจะออกไปในทางคิดมาก เครียด และบางครั้งก็คิดวิตกกังวลไปเองแบบเกินกว่าเหตุ

แต่ในพื้นชะตาเดิมตามเวลาเกิด 13.15 น. นั้นถือว่า คุณเป็นคนโชคดีพอสมควร โดยเฉพาะในเรื่องงาน แต่เนื่องจากเวลาเกิดของคุณไม่แน่นอน จึงมีรายละเอียดบางอย่างในชีวิตคุณที่ไม่ตรงกับที่ผมพยากรณ์ เพราะคุณบอกว่า ที่ผ่านมามีอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลย

ดังนั้น ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติม ผมก็ยินดีที่จะดูอย่างละเอียดให้คุณอีกครั้ง เขียนมานะครับ

คำถามแรกของ “คนลุ่มน้ำตาปี” ถามว่า ทำไมหน้าที่การงานของผมจึงติดๆขัดๆอยู่เรื่อย ไม่สมหวัง

ดวงชะตาของคุณนั้น มีเกณฑ์เคราะห์ร้ายตั้งแต่ปลายปีพ.ศ.2549 ทำให้ชีวิตมีอุปสรรคมาก อาจมีเรื่องกลุ่มอกกลุ่มใจ หรือไม่สบายใจ โดยเฉพาะเพื่อนฝูงในสังคมก็อาจจะสร้างปัญหาได้

รวมทั้งก็อาจจะมีคนให้ร้ายคุณต่อเจ้านาย หัวหน้างาน ก็เป็นไปได้ แต่ในช่วงปีนั้น ก็ยังไม่ค่อยมีผลร้ายต่อคนเท่าไร เพราะเจ้านายของคุณอาจจะไม่หูเบา

ในปีพ.ศ. 2551 การงานของคุณก็จะดีขึ้น ผ่อนคลายขึ้น รวมทั้งหากร่วมหุ้นส่วนทำอะไรกับใครก็น่าจะได้ผลดี

คุณทำท่าว่าน่าจะมีคู่ในช่วงนี้ แต่ก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรค ทำให้ความรักมีปัญหา ซึ่งน่าจะเกิดจากทัศนคติที่คุณมีความขบขัน โดย และมีโลกส่วนตัวสูงนั่นเอง

ในช่วงปี พ.ศ. 2555 คุณก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิง แต่ก็ประสบปัญหาไม่อาจจะไปด้วยกันได้ และต้องเลิกกันได้

และช่วงนี้เองที่ดวงชะตาของคุณจะเด่นในเรื่องผู้สนับสนุน ผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์ และ คุณก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องศาสนามากขึ้น

เพราะฉะนั้น การที่คุณมีปัญหาเรื่องงานติดๆขัดๆก็ด้วยเหตุผลนี้ครับ ตอนนี้จะค่อยๆดีขึ้นครับ

คำถามที่สอง คุณถามว่า ผมพอจะมีเส้นทางสำเร็จด้านไหนบ้าง คือ ผมชอบขีดๆเขียนๆ ชอบถ่ายรูปรูป

ในดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณชอบในเรื่องศิลปะ ชอบคิดอะไรในทำนองฝันๆเพื่อๆ หรือ มีจินตนาการที่เจิดจ้าล่องลอย แต่ดาวทางด้านศิลปะก็ไม่สู้เข้มแข็งนัก จึงไม่แนะนำให้ไปทำงานด้านศิลปะครับ

หากจะให้ผมแนะนำในเรื่องงาน ก็ควรจะเป็นงานประเภทที่อยู่เบื้องหลัง ไม่ออกหน้า ประเภทที่ปรึกษา หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ของผู้คน เช่น หมอ หรือ ขายอุปกรณ์การแพทย์ หรือ ผู้คุมเรือนจำ ประเภทนี้

คำถามที่สาม ถามว่า โอกาสที่จะมีครอบครัวละครับ มีไหม

ดวงชะตาของคุณนั้น มีวิบากกรรมในเรื่องความรักอยู่แรงพอสมควร ทั้งผิดหวังในความรักเป็นพื้นฐาน จะบั้นเป็นต้วเป็นตนก็ไม่ง่าย และหากมีคู่ขึ้นมา โอกาสที่จะเกิดกระทบกระทั่งจนกระทั่งผิดใจกัน จนถึงอาจจะต้องเลิกรากันไปก็มีสูง

เพราะฉะนั้น คุณ “คนลุ่มน้ำตาปี” ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า จะเลือกมีคู่หรือไม่ และ หากมีแล้วจะหลีกเลี่ยงการผิดหวังในความรัก และการเลิกรากันอย่างไร สำคัญที่สุดก็คือ การพูดการจาต่อกันที่ต้องถนอมน้ำใจให้มาก

คุณถามอีกว่า การปักใจบวชเมื่อถึงเวลา กับ การมีครอบครัว อะไรเหมาะกว่ากันครับ

ตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับชีวิตคุณในวัย 47 ปีครับ เพราะดวงของคุณมีความเหมาะสมกับการบวชเรียนอย่างจริงจัง และจะช่วยสร้างบุญกุศลให้แก่คุณเพื่อเป็นเสบียงไปใช้ในภพหน้า

ที่สำคัญ ช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะของดวงชะตาที่หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้วครับ หวังว่า คุณคงจะสามารถใช้วิจารณญาณตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างมีผลดีที่สุดต่อตัวคุณเองนะครับ

ที่ต้องเตือนก็คือ ให้ระวังอุบัติเหตุให้มาก ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2557 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2560 ครับ

หวังว่าคงจะช่วยให้คุณ “คนลุ่มน้ำตาปี” เลือกลงทางเดินของตัวเองได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “คนลุ่มน้ำตาปี” ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ “สีฟ้า” ครับ

